
รายงานการประชุมคณะกรรมการส านักงานมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 4/2566 

วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมสารภี ชั้น ๑ อาคารส านักงานมหาวิทยาลัย 

------------------------------- 
 

ผู้มาประชุม      ต าแหน่ง   
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล  ทองมา   อธิการบดี 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีเงินยวง  รองอธิการบดี   
3. นางศรีกุล  นันทะชมภู     นักวิชาการคอมพิวเตอร์เชี่ยวชาญ 
4. นางวราภรณ์  ฟูกุล     ผู้อ านวยการกองพัฒนาคุณภาพ 
5. นางสิริลักษณ์  ศรีสวัสดิ์    ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
6. นางสาวนีร  เรียนกุนา     ผู้อ านวยการกองคลัง 
7. นายประศาสน์  ก้องสมุทร    ผู้อ านวยการกองตรวจสอบภายใน 
8. นางประทุมทิพย์  ดวงดีทวีรัตน์    ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์ 
9. นางอรณุตรา  จ่ากุญชร    ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
10. นายธีระชัย  ตันเรืองพร    ผู้อ านวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
11.  นางกัณณิกา  ข้ามสี่     ผู้อ านวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
12.  นางพัชรี  ค ารินทร์     ผู้อ านวยการกองกลาง   
13.  นายวุฒิพล  คล้ายทิพย์    ผู้อ านวยการกองเทคโนโลยีดิจิทัล 
14.  นางสาวจงรักษ์  บัวลอย    ผู้อ านวยการกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ  
15. นายธนภัทร  ปัญญาวงศ์     ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
16.  นางโสภา  สุทธิยุทธ์     หัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
17.  นางสาวบงกชชนก  เมธีวุฒิวงศ์   หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร 
18.  นายเสริมศักดิ์  ไชยทา    นิติกรช านาญการพิเศษ  

      รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย 
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ  ไชยชนะ  หัวหน้าฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ 
20.  นางลัดดาวรรณ บ ารุงกาญจน์    รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานประชุม  เลขานุการ  
 

ผู้ลาประชุม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ  ดุษฎี   รองอธิการบดี 
 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการประชุม 
นางสาวกิริยา  ทิพย์โอสถ     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
 

  เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุม 
ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
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๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ   
       ๑.  เรื่องการชี้แจงปัญหาและข้อเท็จจริงการด าเนินโครงการปรับปรุงอาคารของมหาวิทยาลัย 

 

ตามที่อธิการบดี ได้รับหนังสือจากนายกสภามหาวิทยาลัย ขอให้มหาวิทยาลัยชี้แจงข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการด าเนินโครงการก่อสร้างและการปรับปรุงอาคารพระช่วงเกษตรศิลปการ และอาคารธรรมศักดิ์มนตรี ว่าได้
ด าเนินการถูกต้องตามขั้นตอนหรือไม่ อย่างไร ซึ่งได้มอบหมายให้ รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ  
ดุษฎี) ด าเนินการรวบรวมรายละเอียด และชี้แจงข้อเท็จจริงไปแล้ว  ซึ่งตามที่มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณในการ
ปรับปรุงอาคารภายในมหาวิทยาลัย อาจพิจารณาปรับปรุงพ้ืนที่ ชั้น ๒ อาคารพระช่วง เป็นห้องประชุมกรรมการที่
ส าคัญของมหาวิทยาลัยได้หรือไม่ รวมถึงพิจารณาจัดท าทางเชื่อมระหว่างอาคารด้วย 

 

ส าหรับโครงการปรับปรุงเรือนชีวะ ซึ่งเป็นอาคารไม้เก่าแก่และมีแผนที่จะปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์ 
โดยมอบหมายให้กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเป็นผู้ดูแล เนื่องจากมีศิษย์เก่าได้ให้ข้อเสนอแนะแนะมีความเห็นเกี่ยวกับ
การปรับปรุงอาคาร ดังนั้น ก่อนด าเนินการให้ถ่ายภาพทั้งภายในและภายนอกให้ละเอียด ส ารวจรายการวัสดุ ครุภัณฑ์ 
อุปกรณ์ต่าง ๆ และบันทึกอย่างละเอียดครบถ้วน เพ่ือความโปร่งใสและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
 

๒. การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย กลุ่ม 2 (กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี  
     และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม) ครั้งที่ 1  
 

ตามที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี 
และ รองศาสตราจารย์ จักรพงษ์ พิมพ์พิมล รองอธิการบดี เข้าร่วมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย กลุ่ม 2 (กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม) ครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 
2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก โดยในการประชุมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก 
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
เป็นประธาน พร้อมมอบนโยบายให้กับอธิการบดี และผู้แทนมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 ในการเป็นผู้น า ท างานแบบก้าว
กระโดด เก่งและดีในหลากหลายแบบส าหรับมหาวิทยาลัย กลุ่ม 2 ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา 
19 แห่ง ที่ถือได้ว่ามีบทบาทส าคัญในการผลิตก าลังคน เพ่ือสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ ด้วยการพัฒนาขีด
ความสามารถในการสร้างสินค้าและบริการ บนฐานนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพสูง ซึ่งการพัฒนาเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม และบริการความหลากหลาย ซึ่งการประชุมสัมมนาดังกล่าว จะสามารถสร้างความเข้มแข็ง และร่วมมือ
กันท างานอย่างเป็นรูปธรรมในภาพรวมของประเทศ เพ่ือก าหนดแนวทางการท างานร่วมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้ง
ระดมทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต 
โดยนโยบายดังกล่าวสรุปได ้ดังนี้ 

1. แนวคิดการเป็นผู้น าที่มุ่งสู่ความส าเร็จต้องเป็นผู้น าทางความคิดที่แปลกใหม่ได้ประโยชน์โดยเร็ว 
เช่น แนวคิดมหาศิลปาลัย (ศิลปะ/ สุนทรียะ/อารยะ) 

- แนวคิดปริญญาเอกเชิงปฏิบัติ 
- แนวคิดวิทยสถาน 
- การท่องเที่ยวการโรงแรม ที่ใช้นวัตกรรมสู่ระดับโลก (ร่วมมือกับภาคเอกชนที่เข้มแข็ง 

2. การมีแนวคิดการยกระดับด้วยการก้าวกระโดด ควรเป็นการลงทุน เพื่อการยกระดับสู่ระดับโลก
ทันที ต่อยอดจาก 5 – 10 

3. การสร้างเครือข่ายร่วมกัน 
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4. ผู้น า ผู้บริหาร ตั้งแต่สภามหาวิทยาลัย ควรมาจากภาคผู้ใช้บัณฑิตมากข้ึน และผู้บริหารควรมี
ประสบการณ์หรือที่ปรึกษาจากภาคธุรกิจ 

5. การวิจัยควรเน้นการใช้ประโยชน์มากกว่าปริมาณ บทความต่าง ๆ ควรเน้นให้น่าสนใจ 
6. ผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย ต้องเป็นผู้ก าหนดหลักสูตรใหม่ ๆ เช่น เภสัชปฏิบัต ิ
7. การจัดประชุมต้องเน้นประสิทธิภาพ และประชุมให้น้อยลง และควรเพิ่มการประชุมแบบไม่เป็น

ทางการให้มากขึ้น 
8. ควรสร้างวัฒนธรรมการท างานให้บรรลุเป้าหมายที่ท้าทายบนความไม่พร้อม 
9. ผู้บริหารสูงสุดไม่ควรหยุดการเรียนรู้ (สุดยอดนักเรียน) เป็นผู้ที่มองเห็นโอกาสมากกว่าเห็น

ปัญหา  
ส าหรับการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย กลุ่ม 2 (กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี

และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม) จะด าเนินการจัดประชุมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสานต่อความร่วมมือการท างานอย่างเป็น
รูปธรรมในภาพรวมของประเทศ โดยก าหนดจัดขึ้นครั้งที่ 2 ในช่วงเดือนมิถุนายน 2566 โดยมีมหาวิทยาลัยบูรพา
เป็นเจ้าภาพครั้งต่อไป 

 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

๓.  โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ผู้บริหารส านักงานมหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ 
 

ตามที่กองวิเทศสัมพันธ์ได้จัดโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ผู้บริหารส านักงานมหาวิทยาลัย                
ระหว่างวันที่ 12-18 มีนาคม 2566 ณ ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงาน ตามแผน 
ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ โดยได้ร่วมหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศึกษาดูงานการบริหารงาน 
ด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 

มหาวิทยาลัย หารือความร่วมมือ/ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ศึกษาดูงาน 
1. National Pingtung 

University of Science 
and Technology ณ 
เมืองผิงตง 

- หารือความร่วมมือและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการบริหารจัดการองค์กรด้านการ
พัฒนานักศึกษา และการจัดท าหลักสูตรนานาชาติ 
- ศึกษาดูงานการบริหารจัดการส านักงานสีเขียว (Green Office) ตามนโยบาย 
มหาวิทยาลยัสีเขียว (Green University) ซึ่งได้รับการจัดอนัดบั UI GreenMetric World 
University Rankings อันดบัที ่1 ของมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐจีน (ไต้หวนั) 

2. National Chiayi 
University เมืองเจียอี 

- หารือความร่วมมือ และเยี่ยมศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (Chiayi Office of 
Maejo University) 
- ศึกษาดูงาน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กร การอนุรักษ์  
พลังงาน ซึ่ง NCYU ได้รับรางวัล Towards Energy Saving and Net Zero: NCYU Wins 
Silver Awards in the Ministry of Economic Affairs’ Energy Saving Leadership 
Award 2022 
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มหาวิทยาลัย หารือความร่วมมือ/ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ศึกษาดูงาน 
3. National Chung Hsing 

University เมืองไถจง 
- หารือความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กร ด้าน
การพัฒนานักศึกษา 
- ศึกษาดูงาน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการอัตราก าลัง     
ซึ่ง NCHU มีจ านวนบุคลากรสายวิชาการ จ านวน 845 คน มากว่าบุคลากร
สายสนับสนุน จ านวน 416 คน และการพัฒนานักศึกษาที่มีนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 10,240 คน และระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 5,552 คน 

4. Vanung University เมืองเถาหยวน - หารือความร่วมมือ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กร 
ด้านการจัดท าหลักสูตรร่วมและหลักสูตรนานาชาติ 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกัน (Workshop) ด้าน
การบริหารงานบุคคล ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการ ด้าน
การด้านการพัฒนานักศึกษา 
- ร่วมงานฉลองครบรอบ 51 ปี การก่อตั้ง Vanung University 

 

 โครงการดังกล่าว เพ่ือให้มหาวิทยาลัยก าหนดคู่เทียบในระดับนานาชาติ และต้องตั้งเป้าหมายจะ
พัฒนาอย่างไรให้ทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยคู่เทียบ จะมีแนวทางการพัฒนาด้านบุคลากร โครงสร้าง และการบริหารงาน
ที่สอดคล้องกัน ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยติดอันดับ ๑ ใน 10 หลายด้าน จากการประเมิน World ranking เป็นผลดี
จากการผลักดันและขับเคลื่อนจากหน่วยงานและบุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ดังนั้ น 
มหาวิทยาลัยจึงตั้งเป้าหมายว่า ในปี ค.ศ. 2023 แม่โจ้ต้องติดอันดับ 1 ใน 10 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย      
จึงขอให้ทุกภาคส่วนช่วยกันผลักดันให้บรรลุตามเป้าหมาย  

 

ที่ประชุมรับทราบ และให้รายงานผลการศึกษาดูงานในการประชุมครั้งต่อไป 
  

      ๔.  ของที่ระลึกส าหรับมอบในงานชกมวยชิงแชมป์โลก  
 

ด้วยอธิการบดีได้เก็บของที่ระลึกจากงานแม่โจ้ 85 ปี เป็นกล่องดนตรี ไว้จ านวนหนึ่ง และเห็นว่า
สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ โดยอาจปรับแต่งให้สามารถใช้เป็นของที่ระลึกมอบให้แก่ผู้ให้การสนับสนุนโครงการ     
ชกมวย ในวันที่ 21 เมษายน 2566 ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฉลองครบครอบ 90 ปี      
แม่โจ้ ประสานกับเลขาอธิการบดีเพ่ือด าเนินการต่อไป 
 

      ๕.  ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการป้องกันและลดผลกระทบกรณีฝุ่นละออง 
เกินค่ามาตรฐานต่อเนื่อง  
 

ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ติดตามสถานการณ์หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในพ้ืนที่
จังหวัดเชียงใหม่ และพบว่ามีค่าฝุ่นละอองที่เกินมาตรฐาน (อยู่ระหว่าง 112-398 มคก./ลบ.ม.) และมีแนวโน้มสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง อันส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน จึงได้ออกประกาศมาตรการป้องกันและลดผลกระทบกรณีฝุ่น
ละอองเกินค่ามาตรฐาน เพ่ือเป็นการป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่     
โดยขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 เป็นเวลา 1 วัน และหากสถานการณ์   
ยังไม่คลี่คลาย จะออกประกาศแจ้งให้ประชาชนทราบโดยเร็วต่อไป ดังนั้น จึงขอให้บุคลากรมหาวิทยาลัยระมัดระวัง
และรักษาสุขภาพ จนกว่าสถานการณ์ฝุ่นละอองจะคลี่คลาย  

 

ที่ประชุมรับทราบ 
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๑.๒ เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งเพื่อทราบ   
 - ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการส านักงานมหาวิทยาลัย  
  ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖   

 

    ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง / รายงานผลการด าเนินงานหน่วยงาน 
 

   ๓.๑  ติดตามการด าเนินงานตามมติที่ประชุม 
 

1) การจัดสรรเงินจากกองทุนสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา และแผนการใช้จ่ายเงิน  
    จากกองทุนส านักงานมหาวิทยาลัย และเงินส ารองสะสมส านักงานมหาวิทยาลัย 
 

 ตามที่คณะกรรมการส านักงานมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 
2566 มีมตเิห็นชอบให้จัดสรรเงินจากกองทุนสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา ดังนี้ 

- สมทบเงินส ารองสะสมของส านักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 2,000,000 บาท 
- กองทุนส านักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 569,902.92 บาท 

     ทั้งนี้ ให้กองคลังจัดท าบัญชี ส่งให้กองตรวจสอบภายในตรวจบัญชีกองทุนสนับสนุนวิชาการและ
พัฒนานักศึกษา ก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบและพิจารณา และให้ สนม.ฟอรั่ม พิจารณา
การขอใช้เงินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวัตถุประสงค์  
 

  คณะกรรมการส านักงานมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566  มี
ข้อเสนอแนะว่า ควรวางแผนและก าหนดสัดส่วนในการจัดสรรเงินเข้ากองทุนทั้งสองกองทุนเพ่ือน ามาใช้ตาม
วัตถุประสงค์ให้ชัดเจน เช่น การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของส านักงานมหาวิทยาลัย หรือเพ่ื อรองรับค่าใช้จ่ายที่
นอกเหนือจากแผนงบประมาณของส านักงานมหาวิทยาลัย หรือส ารองไว้เป็นเงินชดเชยส าหรับบุคลากรของส านักงาน
มหาวิทยาลัยที่จะเกษียณในอนาคต และมีมติให้กองคลังด าเนินการจัดท ารายงานบัญชีกองทุน และรายงานที่ประชุม
เพ่ือทราบและพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป  
 

 ที่ประชุม สนม.ฟอรั่ม พิจารณาแล้ว มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. ควรเสนอโครงการที่เป็นภาพรวมของส านักงานมหาวิทยาลัย จะสามารถน าเงินจากส่วนนี้ไปใช้ใน

กิจกรรมของส านักมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เช่น โครงการที่พัฒนาส านักงานมหาวิทยาลัย 
โครงการศึกษาดูงาน หรือหากสะสมตามวัตถุประสงค์แต่ไม่ได้ใช้ในการพัฒนาเป็นการเสียโอกาส ดังนั้น ควรเสนอ
โครงการเพ่ือเริ่มขับเคลื่อนและผลักดัน ทั้งนี้ การจัดท าโครงการเพ่ือหารายได้ควรแบ่งสัดส่วนการด าเนินงานระหว่าง
ภารกิจหลัก (งานประจ า) และภารกิจรอง (การหารายได้) ให้เหมาะสม 

2. ส านักงานมหาวิทยาลัยควรพัฒนาเป็นหน่วยงานสนับสนุนที่จะสามารถสร้างรายได้ แต่จะมีวิธีการ
อย่างไรที่จะด าเนินการได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนให้เกิดกระบวนการน าองค์ความรู้จาก
หน่วยงานต่าง ๆ และต่อยอดเป็นรายได้ให้หน่วยงานในอนาคต หรือการน าความรู้จากงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ได้อย่าง
เต็มที่อย่างถูกกฎหมาย โดยร่วมกันบริหารจัดการเรื่องการช่วยกันหารายได้ หน่วยงานในส านักงานมหาวิทยาลัยอาจ
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ร่วมด าเนินการ โดยแบ่งออกเป็นฝ่ายต่าง ๆ เช่น ฝ่ายเสนอโครงการ ฝ่ายสิทธิประโยชน์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์            
ฝ่ายการเงินการคลัง และฝ่ายการตลาด เป็นต้น 

3. การใช้เครื่องมือต่าง ๆ สนับสนุนให้บุคลากร สร้างผลงานเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งที่สูงได้           
และสามารถสร้างรายได้ให้ส านักงานมหาวิทยาลัยได้อีกด้วย แต่ยังไม่มีวิธีการที่ลงตัวเหมาะสม ดังนั้น จึงควรหาวิธีการ
ที่ร่วมกัน โดยอาจส ารวจข้อเสนอแนะจากคณะ/หน่วยงาน มาเป็นประเด็นในการหาวิธีการหารายได้โดยได้รับ
ประโยชน์ร่วมกัน เช่น จัดท าคู่มือและกระบวนงานที่ด าเนินการร่วมกันระหว่างส านักงานมหาวิทยาลัยกับคณะ 
สนับสนุนการหารายได้ซ่ึงกันและกัน หรืออาจเป็นการร่วมมือและเชื่อมโยงกับคณะสร้างรายได้ให้ชุมชม 

4. ส านักงานมหาวิทยาลัยมีบุคลากรในสังกัดเป็นจ านวนมาก จึงควรเตรียมเงินชดเชยส าหรับ
บุคลากรที่จะเกษียณอายุและบุคลากรที่จะเปลี่ยนสภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น        
ในอนาคต 
  5. หากรอระเบียบฯ แล้วเสร็จสมบูรณ์ อาจต้องใช้ระยะเวลานาน และติดขัดในกระบวน การ 
เนื่องจากสินค้าต้องเป็นองค์ความรู้ ดังนั้น หน่วยงานใดที่ประสงค์จะหารายได้ ควรจัดท าโครงการเสนอให้ชัดเจนว่าจะ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์อะไร กลุ่มเป้าหมาย ต้นทุนการผลิต ราคาจ าหน่าย รวมถึงการจัดโครงการอบรมต่าง ๆ ที่มีรายได้
จากการลงทะเบียนเข้าอบรม ฯลฯ ซึ่งสามารถใช้เงินจากกองทุนด าเนินการไปก่อนได้ ส าหรับการพิจารณาจัดสรร
ผลประโยชน์ค่อยพิจารณาภายหลัง 
  6. ควรจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนโครงการหารายได้ เพ่ือสร้างความเข้าใจและร่วมกัน
พิจารณาปัญหา และเพ่ือหาแนวทางในการผลักดันให้ส าเร็จ หรืออาจจัดท าคู่มือ หรือกระบวนงานและขั้นตอน         
การด าเนินโครงการตั้งแต่ต้นจนถึงสิ้นสุด เพ่ือให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
 

  ที่ประชุม สนม.ฟอรั่ม ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 พิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้ 
1. ยืนยันการจัดสรรเงินจากกองทุนสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา ดังนี้ 

- สมทบเงินส ารองสะสมของส านักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 2,000,000 บาท 
- กองทุนส านักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 569,902.92 บาท 

2. ให้กองคลังจัดท าบัญชี ส่งให้กองตรวจสอบภายในตรวจบัญชีกองทุนสนับสนุนวิชาการและ
พัฒนานักศึกษา ก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณา  

3. เห็นควรให้กองคลังด าเนินการตามข้อเสนอแนะในข้อ 6  
4. ให้หน่วยงานในส านักงานมหาวิทยาลัยที่ประสงค์จะจัดโครงการหารายได้ฯ จัดท าโครงการเสนอ 

สนม. ฟอรั่ม พิจารณาก่อนเสนอคณะกรรมการส านักงานมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 

 ในการนี้ ผู้อ านวยการกองคลัง ได้รายงานยอดเงินคงเหลือให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
กองทุนสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา      2,569,902.92   บาท (ยุบเลิก) 
กองทุนส านักงานมหาวิทยาลัย        6,104,985.55   บาท 
เงินสะสมส านักงานมหาวิทยาลัย     17,703,541.25   บาท 
เงินเหลือจ่ายส านักงานมหาวิทยาลัย ปี 2565   13,276,597.32   บาท 
 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
๑. ให้ปรับเนื้อหาข้อเสนอแนะจาก สนม. ฟอรั่ม ในข้อที่ ๓ เป็นเรื่องการพัฒนาบุคลากร เนื่องจาก

ส านักงานมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานที่รองรับสนับสนุนภารกิจทั้งระดับส านักงานมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย 
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ดังนั้น ควรหาวิธีการในการปิด Gap ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยอาจจัดท าเป็นคู่มือ กระบวนการ/ขั้นตอน 
เพ่ือช่วยให้บุคลากรสามารถผ่านการประเมินในส่วนนี้  

๒. ส าหรับข้อเสนอแนะในข้อ 6 เนื่องจากแต่ละโครงการมีความแตกต่างกันตามบริบทของ
หน่วยงาน หากประสงค์จะจัดท าโครงการหารายได้ ให้หน่วยงานนั้น ๆ จัดท าร่างโครงการและน าหารือกับกองคลัง
เพ่ือรับค าแนะน าก่อนด าเนินการ 

3. เนื่องจากระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดเก็บและการจัดสรรเงินรายได้จากงานบริการ
วิชาการและการจ าหน่ายผลผลิต พ.ศ. ....  ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาร่างประกาศ ระเบียบ 
ข้อบังคับ และกฎหมาย พิจารณาแล้ว อยู่ระหว่างการเสนออธิการบดีลงนาม แต่ระเบียบฯ ดังกล่าว เป็นการน าองค์
ความรู้มาสร้างรายได้ จึงไม่เป็นไปตามบริบทของส านักงานมหาวิทยาลัย ดังนั้น ควรมีร่างระเบียบฯ ที่ส านักงาน
มหาวิทยาลัยสามารถน าสินค้าที่มาจากความถนัด ความช านาญ ซึ่งอาจพัฒนามาจากงานประจ าของหน่วยงานใน
ส านักงานมหาวิทยาลัย มาผลิตเป็นสินค้า หรือบริการจ าหน่ายเพื่อสร้างรายได้ เช่น โครงการอบรม เป็นต้น  
 

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
1. ยืนยันการจัดสรรเงินจากกองทุนสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา ดังนี้ 

- สมทบเงินส ารองสะสมของส านักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 2,000,000 บาท 
- กองทุนส านักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 569,902.92 บาท 

2. ให้กองคลังด าเนินการ ดังนี้ 
๒.๑ จัดท าบัญชี ส่งให้กองตรวจสอบภายในตรวจบัญชีกองทุนสนับสนุนวิชาการและพัฒนา

นักศึกษา และแจ้งผลมายังงานประชุม กองกลาง เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณา  

๒.๒ จัดท าร่างระเบียบฯ ที่รองรับการหารายได้ของหน่วยงานในส านักงานมหาวิทยาลัยได้ เช่น 
การจัดท าจ าหน่ายเสื้อ ดินปลูก บริการต่าง ๆ ฯลฯ 

3. ให้หน่วยงานในส านักงานมหาวิทยาลัยที่ประสงค์จะจัดโครงการหารายได้ฯ จัดท าโครงการหารือ
กับกองคลัง ก่อนเสนอ สนม. ฟอรั่ม และคณะกรรมการส านักงานมหาวิทยาลัยพิจารณา 

 

2) พิจารณาแนวทางการมอบอ านาจและมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง  
 

ตามที่คณะกรรมการส านักงานมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 
2566 ได้พิจารณาเรื่องการมอบอ านาจและมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานมหาวิทยาลัย และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ตามที่ที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี เห็นควรให้ยกเลิกค าสั่งฯ และสนม. ฟอรั่ม   
มีข้อเสนอแนะไม่เห็นด้วยกับการมอบหมายหน้าที่เช่นเดียวกัน แต่ข้อดีของการมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ 
เป็นการกระจายอ านาจให้กองสามารถด าเนินการได้ในระดับหนึ่ง เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและการ
ให้บริการ ดังนั้น ควรหาแนวปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงานในส านักงานมหาวิทยาลัย 

๒. บุคลากรขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และต าแหน่งไม่ตรงกับภารกิจหลักที่รับผิดชอบอาจ
มีผลกระทบกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน จึงควรมีการส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรส านักงานมหาวิทยาลัยมี
ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายประเภทต่าง ๆ และควรด าเนินการตามระบบ ระเบียบ กฎหมาย 
ข้อบังคับ ที่ก าหนดไว้ เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ ยงที่จะเกิดการทุจริตสูง ดังนั้น ควรแก้ไขที่ต้นเหตุ            
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โดยหน่วยงานควรประสานงานกับงานพัสดุ กองคลัง เพ่ือให้ได้พัสดุที่ตรงตามความต้องการ ในกรณีที่จ าเป็นต้องมีการ
ส ารองเงินไปก่อนให้ด าเนินการตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด  
 

ที่ประชุมได้มีมติให้มีการมอบอ านาจและมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างตาม       
ค าสั่งฯ ตามเดิมไปก่อน ทั้งนี้ ให้ที่ประชุม สนม.ฟอรั่ม พิจารณาแนวทางที่เหมาะสม และเสนอที่ประชุมพิจารณา      
ในการประชุมครั้งต่อไป 

 

ที่ประชุม สนม.ฟอรั่ม ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรให้
ด าเนินการตามมติคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี และมติคณะกรรมการส านักงาน
มหาวิทยาลัย โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. เห็นควรให้ยกเลิกค าสั่งฯ เรื่อง มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง  
2. หน่วยงานที่จะด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ควรวางแผนการด าเนินงาน แผนการใช้เงิน และหารือ

ร่วมกับกองคลังเพ่ือสร้างความเข้าใจในกระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินงาน และช่วยกันหาแนวทางที่ถูกต้องและ
เหมาะสม เพ่ือแก้ไขปัญหาและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ ควรเชิญฝ่ายกฎหมาย และกอง
ตรวจสอบภายในร่วมหารือด้วย เมื่อเริ่มต้นการจัดท าโครงการ 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 
1. เห็นชอบให้ยกเลิกค าสั่งฯ เรื่อง มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงาน

ในส านักงานมหาวิทยาลัย ทั้ง ๓ หน่วยงาน คือ กองพัฒนานักศึกษา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม และฝ่ายขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ   

2. เพ่ือป้องกันปัญหาการด าเนินงานไม่ทันภายในปีงบประมาณ ในกรณีที่หน่วยงานทราบแหล่ง
งบประมาณชัดเจนแล้ว แต่อยู่ระหว่างรอรับงบประมาณ ให้ด าเนินการจัดท า ย.002 ไว้ล่วงหน้าได้ และให้ด าเนินการ
จนถึงกระบวนการได้ผู้รับจ้าง หลังจากได้รับงบประมาณแล้ว จึงค่อยด าเนินการในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป ทั้งนี้ 
ให้กองแผนงานปรับกระบวนการขั้นตอนการจัดท า ย.002 เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความ
เห็นชอบก่อนแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติต่อไป 

3. หน่วยงานที่จะด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ควรวางแผนการด าเนินงาน แผนการใช้เงิน และหารือ
ร่วมกับกองคลังเพ่ือสร้างความเข้าใจในกระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินงาน และช่วยกันหาแนวทางที่ถูกต้องและ
เหมาะสม เพ่ือแก้ไขปัญหาและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ ควรเชิญฝ่ายกฎหมาย และกอง
ตรวจสอบภายในร่วมหารือด้วย เมื่อเริ่มต้นการจัดท าโครงการ 
 

3) พิจารณาเรื่องการหักภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย จากค่าเบี้ยประชุม   
 

ตามที่คณะกรรมการส านักงานมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 
2566 ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเรื่องการจ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย จากค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
ส านักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะกรรมการได้มีมติร่วมกันให้ฝ่ายเลขานุการเก็บรวบรวมเงินค่าเบี้ยประชุมไว้ส าหรับใช้ใน
กิจกรรมของส านักงานมหาวิทยาลัยที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ดังนั้น กรรมการจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม แต่
ต้องรับภาระในการจ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย นั้น 

 

ผู้อ านวยการกองคลังได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย    
ถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40(1) ต้องน าไปรวมกับเงินเดือนเพ่ือค านวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ดังนั้น กรณีกรรมการ
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ส านักงานมหาวิทยาลัยไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมจริง (ฝ่ายเลขาฯ เก็บรวบรวม) แต่ต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย        
อาจใช้วิธีการบริจาค โดยส านักงานมหาวิทยาลัยออกใบอนุโมทนาบัตรให้กรรมการ แต่หากเป็นเงินบริจาค คลังต้องน า
เงินเข้าตามระบบบัญชี และด าเนินการเบิกจ่ายตามระบบบัญชี ดังนั้น หากกรรมการไม่ประสงค์จะจ่ายภาษีเงินได้หัก 
ณ ที่จ่าย จากค่าเบี้ยประชุม อาจพิจารณางดจ่ายค่าเบี้ยประชุม และมีมตใิห้ สนม. ฟอรั่ม น าประเด็นดังกล่าวไปหารือ
ร่วมกัน และสรุปเสนอคณะกรรมการส านักงานมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป 

 

ที่ประชุม สนม.ฟอรั่ม ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 พิจารณาแล้ว เห็นควรให้จ่าย
ค่าเบี้ยให้คณะกรรมการตั้งแต่การประชุมครั้งต่อไป ทั้งนี้ หากส านักงานมหาวิทยาลัยจะจัดโครงการ/กิจกรรม ให้เสนอ
ที่ประชุมส านักงานมหาวิทยาลัยพิจารณาให้การสนับสนุนเป็นครั้ง ๆ ไป 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ เห็นชอบให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการส านักงาน
มหาวิทยาลัยนับตั้งแต่การประชุมครั้งที่ 4/2566 วันที่ 7 เมษายน 2566 เป็นต้นไป ทั้งนี้ หากส านักงาน
มหาวิทยาลัยจะจัดโครงการ/กิจกรรม ให้เสนอที่ประชุมพิจารณาให้การสนับสนุนเป็นครั้ง ๆ ไป 

 

๔) พิจารณาโครงการพัฒนาบุคลากรของส านักงานมหาวิทยาลัย 
 

- โครงการพัฒนาทักษะภาวะผู้น า (หัวหน้างานใน สนม.)   
 

สืบเนื่องจากคณะกรรมการส านักงานมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้ง 3/2566 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 
2566 มีมติเห็นชอบในหลักการ และให้ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จัดท ารายละเอียดโครงการพร้อมทั้งงบประมาณ 
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการส านักงานมหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง นั้น 

 

ในการนี้ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้จัดท ารายละเอียดก าหนดการและก าหนดหัวข้อการอบรม 
เสนอที่ประชุมพิจารณาตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว  

 

ที่ประชุม สนม.ฟอรั่ม พิจารณาแล้วมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. ควรก าหนดประเด็นหรือหัวข้อในการบรรยายให้ชัดเจน เช่น การประกันคุณภาพ : ระบบและ

กลไกในการประกันคุณภาพด้านต่าง ๆ  เป็นต้น  
๒. หัวข้อ “ท าอย่างไรให้ได้เชี่ยวชาญ” เนื่องจากการขอต าแหน่งเชี่ยวชาญมีเงื่อนไข ต้องวิเคราะห์

ค่างาน และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับมหาวิทยาลัยมีนโยบายจ ากัดจ านวน
ต าแหน่งเชี่ยวชาญ และผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่ต าแหน่งผู้ปฏิบัติการ ดังนั้น ควรก าหนดหัวข้อเป็น “การขอก าหนด
ต าแหน่งที่สูงขึ้น” เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ตั้งแต่เริ่มต้นการขอก าหนดต าแหน่งช านาญการ ช านาญการพิเศษ ไป
จนถึงเชี่ยวชาญได้อย่างต่อเนื่อง 

๓. ควรเพิ่มหัวข้อคุณธรรม จริยธรรมในการท างาน ก าหนดเป็นหัวข้อในวันที่ ๑๕ มิถุนายน 2566 
ทั้งนี้ งานสภาพนักงาน กองกลาง ได้จัดโครงการส่งเสริมจรรยาบรรณและวิชาชีพ อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย
แม่โจ้ ประจ าปี 2566 ในวันอังคารที่ ๑๓ มิถุนายน 2566 อาจน าผู้เข้าอบรมร่วมรับฟังโครงการในวันเดียวกัน เพ่ือ
บูรณาการการท างานและประหยัดงบประมาณของมหาวิทยาลัย 

๔. บุคลากรช านาญการ และช านาญการพิเศษ ต้องพัฒนางานตนเอง โดยควรจัดโครงการที่เชิญ
กลุ่มช านาญการ และช านาญการพิเศษ มาให้ความรู้ในประเด็นที่เป็นปัญหาของมหาวิทยาลัย และควรส่งเสริม
บุคลากรที่มีศักยภาพแต่ไม่สามารถท าผลงานได้เนื่องจากมีภาระงานมาก ตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นการเสนอขอ
ก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้น มีการก าหนดแผนและติดตามการด าเนินงานเป็นระยะ เพ่ือให้ส าเร็จตามก าหนดเวลา 
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๕. ผู้เข้าอบรมควรเป็นหัวหน้างาน หรือรักษาการในต าแหน่งหัวหน้างาน ที่มีอ านาจในการตัดสินใจ 
ส าหรับฝ่ายต่าง ๆ ในส านักงานมหาวิทยาลัย ให้เชิญหัวหน้าฝ่าย หรือบุคลากรสายสนับสนุนที่คาดว่าจะเป็นหัวหน้า
งานในอนาคต    
 

- โครงการอบรม นบก. ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 

ตามที่หัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แจ้งรายละเอียดเพ่ิมเติม เรื่อง โครงการพัฒนาผู้บริหาร
ส านักงานมหาวิทยาลัย ที่ต้องเดินทางไปเข้าร่วมอบรม ณ กรุงเทพฯ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางสูงและมีผลกระทบ
กับงาน จึงเห็นว่าควรจัดโครงการดังกล่าวที่มหาวิทยาลัย โดยฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้ศึกษาโครงการจาก
มหาวิทยาลัยอ่ืน และน ามาปรับเป็นโครงการการอบรม นบก. ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มเป้าหมายคือหัวหน้างานที่
ยังไม่เคยเข้ารับการอบรม ซึ่งจะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าตอบแทนวิทยากร 
 

  ที่ประชุม สนม.ฟอรั่ม ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 
๑. เห็นชอบโครงการพัฒนาทักษะผู้น าส านักงานมหาวิทยาลัย (หัวหน้างาน) โดยให้ฝ่ายพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ ปรับรายละเอียดตามข้อเสนอแนะ ก่อนเสนอคณะกรรมการส านักงานมหาวิทยาลัย  
๒. เห็นชอบในหลักการโครงการอบรม นบก. ของส านักงานมหาวิทยาลัย และให้ฝ่ายพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ จัดท ารายละเอียดเสนอท่ีประชุม สนม.ฟอรั่ม พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 
๑. เห็นชอบโครงการพัฒนาทักษะผู้น าส านักงานมหาวิทยาลัย (หัวหน้างาน) ตามที่ เสนอ           

โดยให้ใช้งบยุทธศาสตร์ส านักงานมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2566 และให้ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์     
น าข้อสังเกตจากท่ีประชุมไปพิจารณา และด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

๒. รับทราบโครงการอบรม นบก. ของส านักงานมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ให้ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
จัดท ารายละเอียดเสนอท่ีประชุม สนม.ฟอรั่ม พิจารณา ก่อนเสนอคณะกรรมการส านักงานมหาวิทยาลัยพิจารณา 
 

๕) พิจารณามอบหมายผู้รับผิดชอบกิจกรรมในงานด าหัวผู้อาวุโส ส่วนของส านักงานมหาวิทยาลัย  
 

 ตามที่มหาวิทยาลัยได้เห็นชอบการจัดโครงการด าหัวอธิการบดีและผู้อาวุโส มหาวิทยาลัยแม่โจ้       
ในวันที่ 21 เมษายน 2566 และเห็นชอบรูปแบบการจัดกิจกรรม ต่าง ๆ ประกอบด้วย ขบวนพาเหรด การประกวด
ลาบ และการประกวดส้มต าลีลา ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว นั้น ไปแล้วนั้น  

 

 เพ่ือให้การจัดกิจกรรมด าหัวฯ ในส่วนของส านักงานมหาวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย          
ที่ประชุม สนม.ฟอรั่ม ในการประชุมครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 จึงเห็นควรเสนอคณะกรรมการ
ส านักงานมหาวิทยาลัยพิจารณามอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบ ดังนี้ 

1. ขบวนพาเหรด ส านักงานมหาวิทยาลัยขอ “งด” เข้าประกวด แต่ร่วมเดินขบวนในชุดพ้ืนเมือง 
โดยขอความร่วมมือทุกหน่วยงาน แจ้งบุคลากรเตรียมขันสลุง และน้ าส้มป่อย โดยมอบหมาย 
ให้นายอัศวเทพ  คันชิง บุคลากรกองพัฒนาคุณภาพ เป็นผู้ถือป้ายส านักงานมหาวิทยาลัย 

2. การประกวดลาบ 
- มอบให้กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมพิจารณาส่งบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันประกวดลาบ 

โดยขอใช้เงินจากค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการส านักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 1,000 บาท 



-11- 
 

3. การประกวดส้มต าลีลา 
- มอบให้กองคลังพิจารณาส่งบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันประกวดส้มต าลีลา  

โดยขอใช้เงินจากค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการส านักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 1,000 บาท 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 
1. เห็นชอบการมอบหมายหน้าที่ตามท่ีเสนอ  
2. เห็นชอบสนับสนุนกิจกรรมโดยใช้เงินจากค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการส านักงานมหาวิทยาลัย 

ดังนี้ 
๒.๑ สนับสนุนการประกวดลาบ จ านวน 1,000 บาท  
2.2 สนับสนุนการประกวดส้มต าลีลา จ านวน 1,000 บาท 

3. ให้กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแจ้งทุกหน่วยงานทราบ และด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

๖) แนวทางการเก็บค่าบริการพื้นที่จอดรถของส านักงานมหาวิทยาลัย 
 

สืบเนื่องจากคณะกรรมการส านักงานมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 3 
มีนาคม 2566 ได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการพ้ืนที่จอดรถของส านักงานมหาวิทยาลัยว่า เนื่องจาก      
ที่จอดรถที่มีหลังคามีจ านวนจ ากัด การจัดพ้ืนที่ให้เฉพาะผู้บริหารและผู้อ านวยการกองอาจเกิดข้อครหาได้ ดังนั้น     
อาจพิจารณาการเก็บค่าบริการจอดรถในพ้ืนที่ที่มีหลังคา เป็นรายได้ของส านักงานมหาวิทยาลัยเพ่ือลดข้อครหาและ    
น ารายได้มาบริหารจัดการภารกิจของส านักงานมหาวิทยาลัย หรือน ารายได้สมทบกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย    
โดยศึกษาแนวทางจากการเรียกเก็บค่าบริการจอดรถของบ้านพักพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งมีระเบียบการจัดเก็บ         
ที่ชัดเจน ทั้งนี้ หากเรียกเก็บค่าบริการจอดรถ ควรก าหนดให้เป็นมาตรฐานเดียวกันส าหรับผู้บริหารและผู้อ านวยการ
กองที่จอดรถบริเวณอาคารส านักงานมหาวิทยาลัย  

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ฝ่ายกฎหมายน าข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาว่าสามารถ
ด าเนินการได้หรือไม่ จะมีแนวทางในการจัดเก็บอย่างไร และเสนอท่ีประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
 

ในการนี้ ผู้อ านวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมได้ติดตามการด าเนินงานตามมติว่าได้มีการ
ด าเนินงานถึงขั้นตอนใด 

 

หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องละเอียดอ่อน เนื่องจากในส่วน
ของคณะ/ส านัก และหน่วยงานของมหาวิทยาลัยต่างมีพ้ืนที่จอดรถเช่นเดียวกัน จึงต้องมีการหารือกับผู้เกี่ยวข้อง      
ให้ครอบคลุมทุกมิติ หากจะก าหนดหลักเกณฑ์ใดต้องพิจารณาให้ครอบคลุมทุกด้าน เพ่ือป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีข้อเสนอแนะสรุปได้ดังนี้ 
1. เนื่องจากพ้ืนที่จอดรถดังกล่าวตั้งอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัย หากมีการเรียกเก็บค่าบริการกับ

บุคลากรภายในของมหาวิทยาลัยอาจเกิดผลกระทบในวงกว้าง 
2. หากประสงค์จะสร้างรายได้ให้ส านักงานมหาวิทยาลัย ควรเก็บค่าบริการจากหน่วยงานหรือ

บุคคลภายนอกที่มิได้มาติดต่อหรือประสานงานกับมหาวิทยาลัย 
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3. ส าหรับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยควรจัดให้เป็นสวัสดิการในการจอดรถ โดยอาจใช้
ระบบแขนกั้นรถยนต์โดยอัตโนมัติ คัดกรองผู้เข้าจอดด้วยการติดสติ๊กเกอร์ หรือใช้บัตรแสดงตน ฯลฯ เพ่ือให้การจอด
รถของมหาวิทยาลัยเป็นระบบและมีความปลอดภัย 
 

  ที่ประชุมจึงมีมติดังนี้ 
1. มอบให้ฝ่ายกฎหมายไปหารือกับผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาแนวทางการด าเนินงานการเรียกเก็บ

ค่าบริการพ้ืนที่จอดรถตามมติคณะกรรมการส านักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 
3 มีนาคม 2566 

2. มอบให้กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมน าข้อเสนอแนะจากท่ีประชุมไปพิจารณาด าเนินการ 
 

   ๓.2 การด าเนินงานส านักงานสีเขยีว ส านักงานมหาวิทยาลัย   
 

 ตามที่คณะกรรมการด าเนินงานส านักงานสีเขียว (Green Office) ส านักงานมหาวิทยาลัย ในการ
ประชุมครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 ได้ประชุมหารือแนวทางการด าเนินงานส านักงานสี เขียว 
และเห็นควรเสนอที่ประชุมคณะกรรมการส านักงานมหาวิทยาลัยพิจารณา ดังนี้ 

๑. ความมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการส านักงานสีเขียว ส านักงานมหาวิทยาลัย ประจ าปี 
2566 

๒. ร่างนโยบายส านักงานสีเขียว (Green Office) ประจ าปี 2566 
๓. ร่างแผนการด าเนินงานส านักงานสีเขียว (Green Office) ประจ าปี 2566 
๔. ร่างการก าหนดเป้าหมายการจัดการพลังงานและการใช้ทรัพยากร ประจ าปี 2566 
๕. ร่างมาตรการส านักงานสีเขียว (Green Office) ประจ าปี 2566 

 ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 
๑. ให้ความเห็นชอบ ดังนี้ 

๑.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการส านักงานสีเขียว (Green Office) ส านักงานมหาวิทยาลัย  
      เพ่ิมเติม  
1.2  ร่างนโยบายส านักงานสีเขียว (Green Office) ประจ าปี 2566 
1.3  ร่างแผนการด าเนินงานส านักงานสีเขียว (Green Office) ประจ าปี 2566 
1.4  ร่างการก าหนดเป้าหมายการจัดการพลังงานและการใช้ทรัพยากร ประจ าปี 2566 
1.5 ร่างมาตรการส านักงานสีเขียว (Green Office) ประจ าปี 2566 

๒. ให้คณะกรรมการด าเนินงานสีเขียว (Green Office) ส านักงานมหาวิทยาลัย ด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป และรายงานให้ที่ประชุมทราบผลการด าเนินงานเป็นระยะ 
 

   ๓.3 ด้านแผนปฏิบัติงานส านักงานมหาวิทยาลัย ประจ าปี 2566  

 -ไม่มี- 

   3.4  ด้านการประกันคุณภาพ  

 -ไม่มี- 
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ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องพิจารณา         
 

4.1 พิจารณาคืนกรอบอัตรา พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งนักวิชาการเกษตร 
สังกัดงานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม  

 

  ตามมตคิณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ 18/2565 
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 ได้มีมติให้ชะลอการจัดสรรอัตราก าลังส าหรับสายสนับสนุนของส านักงานมหาวิทยาลัย 
(พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานส่วนงาน) ทั้งนี้ หากระหว่างปีงบประมาณ มีกรอบต าแหน่งว่างลงทุกกรณี     
(การลาออก เกษียณ และหรือการเสียชีวิต) ให้ส านักงานมหาวิทยาลัยคืนต าแหน่งดังกล่าวเข้าสู่ส่วนกลางมหาวิทยาลัย 
และหากหน่วยงานมีความจ าเป็นในการจ้าง ให้เสนอเหตุผลความจ าเป็นในการจ้างผ่านคณะกรรมการส านักงาน
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นเร่งด่วน ให้ใช้แนวทางการจ้างในลักษณะพนักงานส่วนงาน เพ่ือให้
สามารถขับเคลื่อนพันธกิจของหน่วยงาน นั้น 
 

กองภายภาพและสิ่งแวดล้อมแจ้งว่า มีพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งต าแหน่งนักวิชาการเกษตร 
ต าแหน่งเลขที่ 274 สังกัดงานอาคารและภูมิทัศน์ ได้เกษียณอายุเมื่อปี  2565 ต่อมามหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งฯ  
เปลี่ยนชื่อกรอบต าแหน่งและตัดโอนกรอบว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งนักวิชาการเกษตร ต าแหน่งเลขที่ 274         
ไปสังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ประเภทสนับสนุน) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ตามค าสั่งฯ ที่ 1050/2565 ลงวันที่ 
23 กันยายน 2565 เรื่อง เปลี่ยนชื่อกรอบต าแหน่งและตัดโอนกรอบว่างพนักงานมหาวิทยาลัย นั้น 

  
ในการนี้ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมจึงมีความประสงค์จะขอคืนกรอบอัตรา พนักงานมหาวิทยาลัย 

ต าแหน่งนักวิชาการเกษตร ต าแหน่งเลขที่ 274 สังกัดงานอาคารและภูมิทัศน์ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
ส านักงานมหาวิทยาลัย เพ่ือทดแทนต าแหน่งที่ว่างเนื่องจากเกษียณอายุ โดยได้แนบรายละเอียดคุณสมบัติ             
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการและงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการพิจารณา ตาม
รายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการขอคืนกรอบอัตราก าลัง ต าแหน่งนักวิชาการการเกษตร 
เลขที่ 274 สังกัดงานอาคารและภูมิทัศน์ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ส านักงานมหาวิทยาลัย เพ่ือทดแทนต าแหน่ง
ที่ว่าง เนื่องจากเกษียณอายุ หากเห็นชอบเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริหารอัตราก าลังภายในมหาวิทยาลัย 
ตามล าดับต่อไป   
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 

 ๕.1  ก าหนดการประชุมครั้งต่อไป 
 

ตามแผนก าหนดการประชุมครั้งต่อไป ครั้งที่ 5/๒๕๖6 เป็นวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566            
เวลา 09.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสารภี ชั้น 1 อาคารส านักงานมหาวิทยาลัย  
 

  ที่ประชุมรับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๑.30 น. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(นางลัดดาวรรณ  บ ารุงกาญจน์) 
รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานประชุม 

เลขานุการ 
ผู้จดรายงานการประชุม 

(นางศรีกุล  นันทะชมภู) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์เชี่ยวชาญ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


